



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. กิจกรรมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	- ขอให้จังหวัด และอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะระดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้ว หรืออาคาร ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้านระดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	จังหวัด/ อำเภอ
๒. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ	๑. ขอให้ปลัดจังหวัด กำชับ นายอำเภอเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้ง บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ๒. ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กำกับดูแล จังหวัดในการเร่งรัดการช่วยเหลือลูกหนี้ เจ้าหนี้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
๓. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)	๑. ขอให้ปลัดจังหวัด กำชับ อำเภอในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้านยั่งยืนตามตัวชี้วัดหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง ๘ ข้อ และรายงานผลการคัดเลือก Best Practice อำเภอละ ๑ ตำบล ให้กรมการปกครองทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ ผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ โทรท์สน์ วิทยุ เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และปลัดจังหวัด กำชับ และติดตามผลการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา</p>	<p>อำเภอ</p> <p>ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง/ปลัดจังหวัด</p>
<p>๔. การดำเนินโครงการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๑. ขอให้นายอำเภอ เร่งรัดการเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาหรือยุติปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบ ThaiQM ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>๒. ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และปลัดจังหวัด ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาหรือยุติปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง/ปลัดจังหวัด</p>
<p>๕. การแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด</p>	<p>- ขอให้จังหวัด/อำเภอ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ป่วยจิตเวชหยาเสฟติด ให้นำเข้าระบบคัดกรองของสาธารณสุข เพื่อประเมินความรุนแรงของอาการ และนำเข้าบำบัดรักษาตามระดับความรุนแรง ดังนี้</p> <p>๑.๑ กรณีมีอาการความรุนแรง ให้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่มีความสามารถเฉพาะทางในการบำบัดรักษาฯ ทั้งนี้ หากพื้นที่จังหวัด/อำเภอใดไม่มีสถานพยาบาล/โรงพยาบาลเฉพาะทาง ให้ส่งตัวไปยังสถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน เพื่อระงับความรุนแรงของอาการทางจิตในเบื้องต้น หลังจากนั้นให้ประสานส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง</p> <p>๑.๒ กรณีไม่มีอาการความรุนแรง ให้มอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรม/การกระทำที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการทางจิต จนอาจจะก่อเหตุความรุนแรงขึ้น และประสานสาธารณสุขวางแผนส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป</p> <p>๑.๓ ผู้ป่วยจิตเวชฯ ที่ได้รับการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาลแล้วกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัว/ชุมชน ต้องจัดให้มีระบบการดูแลต่อเนื่อง การติดตาม และการเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือมีอาการทางจิตกำเริบซ้ำ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม เพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรง</p> <p>๒. ผู้เสพยาเสพติด ให้ประเมินแบ่งกลุ่มจำแนกผู้เสพยาเสพติด ประเภทผู้ใช้/ผู้เสพ (กลุ่มสีเขียวและสีเหลือง) และส่งตัวไปบำบัดฟื้นฟูฯ ในรูปแบบ MATRIX Program เป็นผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิตสังคมบำบัดมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่สำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัว หรือใช้การบำบัดฯ ในรูปแบบ CBTX โดยหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ช่วยเหลือ ติดตามผู้เสพยาเสพติดให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด</p> <p>๓. ผู้ค้ายาเสพติด ให้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมอย่างเด็ดขาด และการสืบสวนสอบสวนโดยประสานงานกับ ตำรวจ ป.ป.ส. ที่จะมีการระดมกวาดล้างเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด เพื่อดำเนินการตัดวงจร</p>	
<p>๖. การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการ สะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอที่ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัคร การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ด้านข้อมูล และซักซ้อมการนำเสนอผลงาน</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๗. การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา</p>	<p>- ขอให้อำเภอศึกษารายละเอียดการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๘. การเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน</p>	<p>- ขอให้จังหวัด/อำเภอเตรียมความพร้อม ดังนี้</p> <p>๑. เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ โดยเตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และสถานที่พักพิงเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายประชาชน</p> <p>๒. การบริหารจัดการระหว่างเกิดเหตุการณ์ โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ตามความจำเป็น และบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>๓. การฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ วิเคราะห์และประเมินความเสียหาย และความต้องการความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>จังหวัด/ อำเภอ</p>
<p>๙. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>จังหวัด/ อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยใช้สติ และอดทน อด คือ อดต่อสิ่งที่ชอบ ทน คือ ทนต่อสิ่งที่ขง</p> <p>๒. ขอให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้ ส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหายุติโดยทันที</p>	สำนัก/กอง
๑๐. มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการรักษาอารูปีน และเครื่องกระสุนปืนลูกซองหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอารูปีนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.๒๕๒๔ และ หนังสือ มท. ๐๓๐๘.๓/ว๔๘๒๖ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนกระสุนปืนลูกซองสำหรับการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อย่างเคร่งครัด</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๑๑. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน	<p>- ขอให้จังหวัด/อำเภอ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด</p> <p>๒. ดูแลทำความสะอาด ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปรับปรุงพัฒนาความสะอาด มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานภาพการปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้กรมการปกครองทราบ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรม</p> <p>๔. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของจิตอาสา ๙๐๔ ให้ประพฤติ และปฏิบัติตนเหมาะสม อ่อนน้อม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง</p>	จังหวัด/ อำเภอ
๑๓. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ แจ้างเตือนมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารราชการของกรมการปกครอง แอบอ้าง/ล่อลวงให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ วางเงินมัดจำล่วงหน้า เพื่อช่วยเหลือให้ได้สัญญาจ้างงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/ Solar rooftop) ของที่ทำการปกครองทั่วประเทศ “อำเภอพลังงานสะอาด” ขอเน้นย้ำว่าอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพและอย่าโอนเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด และขอเน้นย้ำว่าไม่มี การมอบหมายบุคคลใดให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตแต่อย่างใด</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑๔. การบริหารงบประมาณ	<p>๑. ขอให้สำนัก/กอง เร่งดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร และขอให้จังหวัด/อำเภอเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ รายการงบลงทุน ที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗</p>	สำนัก/ กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐